

BÁO CÁO

tình hình thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 03/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2019

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 03/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Theo Công văn số 2266/SNV-CCHC ngày 07/11/2019 về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 03/7/2019,

Sở Tài chính báo cáo kết quả tình hình thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND năm 2019 như sau:

- Thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực quản lý, 100% hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

+ Do một số lý do khách quan nên vẫn còn tình trạng đã trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở nhưng cập nhật, xử lý trễ trên phần mềm Một cửa điện tử làm ảnh hưởng tỷ lệ công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng thông tin điện tử và Công dịch vụ công tỉnh.

+ Đến thời điểm báo cáo theo thống kê trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử, Sở Tài chính nhận 151 hồ sơ TTHC đã được giải quyết trước và đúng hạn, trong đó có 01 hồ sơ TTHC bổ sung nhiều lần (Dự án Đầu tư xây dựng công trình Khu hành chính huyện Trần Đề) là do đơn vị chủ đầu tư mượn lại hồ sơ 02 lần để phục vụ cho công tác thanh tra của tỉnh và công tác kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, không do lỗi của chuyên viên thẩm tra yêu cầu bổ sung nhiều lần.

- Phân công công chức đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tại Quyết định số 120/QĐ-STC ngày 19/11/2018 và cử công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Tài chính tại Quyết định số 26A/QĐ-STC ngày 08/4/2019.

- Cập nhật, công khai kịp thời, đầy đủ 29 TTHC thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết trên Cổng thông tin điện tử Sở, hệ thống Một cửa điện tử cũng như bảng niêm yết TTHC tại trụ sở cơ quan ngay khi nhận được Quyết định công bố TTHC do Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành.

- Từ đầu năm 2019 đến nay, 100% hồ sơ công việc được xử lý qua môi trường điện tử, sử dụng chữ ký số trong hoạt động trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước; gửi và nhận văn bản điện tử đối với tất cả đơn vị trong và ngoài tỉnh có sử dụng trên trực liên thông phần mềm Quản lý văn bản

và điều hành đảm bảo đúng tiến độ theo Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh.

- 100% hồ sơ TTHC thuộc Sở Tài chính quản lý và giải quyết theo thẩm quyền được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và được trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Riêng đối với những hồ sơ TTHC có bước thực hiện trình UBND tỉnh thì Sở Tài chính trình trực tiếp không thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Sở Tài chính thống nhất lãnh đạo và quản lý tổ chức, biên chế; rà soát, sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong cơ quan, đơn vị gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng, hiệu suất làm việc; sắp xếp số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của một đơn vị theo quy định; kiên quyết giảm, không thành lập mới các phòng trực thuộc; đề xuất giải thể hoặc sắp xếp lại các đơn vị hoạt động không hiệu quả; không tăng thêm đầu mối và biên chế; thực hiện quy trình bổ nhiệm, tuyển dụng công chức theo đúng quy định. Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phân công công tác công chức phù hợp biên chế được giao và đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Theo Kết luận số 66/KL-SNV ngày 30/10/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc kiểm tra công tác cán bộ tại Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng, Sở Tài chính giải trình về một số nội dung được nêu tại Công văn số 4123/STC-VP ngày 08/11/2019 và Báo cáo số 4124/BC-STC ngày 08/11/2019, cụ thể:

+ Trường hợp 01 công chức đang giữ ngạch 01004, trình độ Trung cấp Luật và Cử nhân Kế toán, bố trí làm công tác pháp chế. Do hiện tại, Sở không có chuyên viên trình độ Cử nhân Luật nên tạm thời bố trí tại vị trí trên. Trong thời gian tới, Sở Tài chính sẽ đăng ký tuyển dụng công chức có trình độ đủ chuẩn theo quy định, khi tuyển dụng được sẽ phân công thay thế.

+ Thời điểm trước năm 2018, có 01 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp nhưng chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định (chưa là đảng viên và chưa có trình độ Trung cấp lý luận chính trị). Để khắc phục những thiếu sót trong công tác cán bộ và kết hợp với việc chuyển đổi vị trí công tác, Sở Tài chính chuyển đổi công chức đó từ Phòng Tài chính doanh nghiệp sang Phòng Quản lý Giá và Công sản (với chức danh chuyên viên).

- Trong quá trình thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, hồ sơ còn thiếu Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú, giấy khám sức khỏe tại thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Sở Tài chính tiếp thu những kiến nghị và cập nhật, bổ sung vào hồ sơ Bản nhận xét đánh giá của cấp ủy nơi cư trú (do hằng năm đều có nhận xét của cấp ủy nơi cư trú). Riêng về thiếu giấy khám sức khỏe tại thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, Sở Tài chính rút kinh nghiệm và sẽ thực hiện đầy đủ trong thời gian tới.

- Trong năm, Sở đã phát động các phong trào thi đua và đang trong giai đoạn đánh giá, chấm điểm nhằm tìm kiếm, chọn lựa những sáng kiến mới, hiệu quả để triển khai nhân rộng, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân trong lĩnh vực quản lý.

- Theo Báo cáo số 55/BC-SNV ngày 19/6/2019 của Sở Nội vụ, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo và rà soát nhiệm vụ CCHC, khẩn trương triển khai thực hiện; trong đó, Sở Tài chính có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sóc Trăng theo quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ, Giám đốc đã chỉ đạo bộ phận phụ trách chuyên môn khẩn trương phối hợp với các ngành liên quan thực hiện hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 2840/TTr-STC ngày 30/7/2019 và số 3022/TTr-STC ngày 14/8/2019.

Sở Tài chính đã nghiêm túc, khẩn trương triển khai Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 03/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2758/STC-VP ngày 11/7/2019 và khắc phục những hạn chế trong công tác CCHC được chỉ ra tại Báo cáo số 55/BC-SNV ngày 19/6/2019 và Kết luận số 66/KL-SNV ngày 30/10/2019 của Sở Nội vụ.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 03/7/2019 năm 2019 của Sở Tài chính gửi Sở Nội vụ tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VP (VT-VP).

ATrang

GIÁM ĐỐC

Chung Thanh Tâm